

Số: 163 /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 13 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 1384-CV/TU ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Thị uỷ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023; Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND thị xã

Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã phối hợp với UBND thị xã, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND thị xã, đảm bảo về mặt thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định. Thường trực HĐND thị xã chủ động làm việc với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất nội dung từng kỳ họp, nhất là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Thường trực HĐND thị xã phân công các Ban của HĐND thị xã tổ chức thẩm tra các nội dung trình các kỳ họp; theo dõi và đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra đạt chất lượng, đảm bảo thời gian theo quy định. Tài liệu kỳ họp được Văn phòng HĐND và UBND thị xã gửi trước cho đại biểu HĐND thị xã thông qua họp thư cá nhân và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thị xã kịp thời để đại biểu có thời gian nghiên cứu để tham gia ý kiến phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thị xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận và phát biểu nhiều ý kiến có chất lượng đối với các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết. Chủ tọa kỳ họp chủ động lựa chọn những vấn đề cần sự tham gia của đại biểu, gợi ý nội dung thảo luận sát với tình hình thực tế của địa phương. Sau kỳ họp, các nghị quyết được ban hành kịp thời để triển khai thực hiện.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, từ đầu năm đến nay, HĐND thị xã đã tổ chức 04 kỳ họp (trong đó 01 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề), thông qua 27 Nghị quyết.

a) Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã được tổ chức vào ngày 20/3/2023 để thông qua một số nghị quyết liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Thạnh Đức và quyết định thành lập cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thị xã trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng thị xã. Kỳ họp thông qua 02 Nghị quyết.

b) Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã được tổ chức vào ngày 21/6/2023 để thông qua nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công đối với dự án khởi công mới năm 2023 ngân sách cấp thị xã để thực hiện dự án: Cầu Thạnh Đức; quyết định thành lập Phòng Nội vụ thị xã trên cơ sở tổ chức lại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thông qua 03 Nghị quyết.

c) Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2023)

Từ ngày 09-12/5/2023, phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ, đại biểu HĐND thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 tại các xã, phường.

Ngày 24/5/2023, Thường trực HĐND thị xã tổ chức họp liên tịch với UBND thị xã và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Sau khi thống nhất, Thường trực HĐND thị xã có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Thị ủy về chương trình, nội dung kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 18-19/7/2023 và thông qua 16 nghị quyết.

d) Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề): Được tổ chức vào ngày 25/8/2023 để thực hiện miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh theo thẩm quyền. Sau kỳ họp, hoàn thiện các thủ tục trình Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hoạt động giám sát

a) Hoạt động giám sát thường xuyên

Thường trực HĐND thị xã thường xuyên theo dõi, giám sát Quyết định của UBND thị xã và Nghị quyết của HĐND các xã, phường. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã thường xuyên theo dõi việc triển khai các Nghị quyết do HĐND thị xã ban hành.

b) Hoạt động giám sát chuyên đề

- Thường trực HĐND thị xã tổ chức 01 đợt giám sát: Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư tại UBND thị xã.

- Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tổ chức 02 đợt giám sát:

+ Giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND các xã: Phở Châu, Phở Phong và Phòng Kinh tế thị xã.

+ Giám sát công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.

- Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức 02 đợt giám sát:

+ Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã tại: phường Phở Văn và Phường Nguyễn Nghiêm.

+ Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã tại Phòng Quản lý đô thị thị xã.

* Thường trực HĐND thị xã có văn bản đề nghị các Ban HĐND thị xã, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã và đại biểu HĐND thị xã đề xuất chương trình giám sát, khảo sát; tổng hợp, lập dự kiến chương trình giám sát của HĐND thị xã để trình HĐND thị xã tại kỳ họp giữa năm 2023; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thị xã năm 2022 trình kỳ họp giữa năm 2023 theo quy định.

3. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND thị xã

Thực hiện các quy định của pháp luật, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức các phiên họp Thường trực hàng tháng theo đúng quy định để thảo luận và cho ý kiến theo thẩm quyền: đánh giá, xếp loại Phó các Ban (chuyên trách) HĐND thị xã; Điều chỉnh giám dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng thị xã và bổ sung dự toán cho Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022; về việc ghi thu, ghi chi tiền thuê đất phải nộp; chủ trương phân khai nguồn kinh phí hỗ trợ các xã, phường mua sắm, sửa chữa tài sản và một số nhiệm vụ đột xuất khác; chủ trương phân khai nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục (sửa chữa, chống xuống cấp trường, lớp học các cấp; trang thiết bị phục vụ dạy và học) đợt 1; điều chỉnh dự toán ngân sách một số xã, phường liên quan nội dung chi trợ cấp cho cán bộ xã, phường đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước năm 2023; điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023 của Văn phòng Thị ủy và bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 của Phòng Nội vụ thị xã; kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thị xã; các báo cáo do các Ban HĐND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu trình kỳ họp, phiên họp,...

4. Về hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

a) *Hoạt động tiếp xúc cử tri*

* *Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023*

Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, UBND thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 01 đợt tiếp xúc cử tri tại 15 xã, phường cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước kỳ họp HĐND giữa năm 2023; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã thông tin, báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, chương trình kỳ họp HĐND, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc trước. Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động cử tri thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của HĐND; sau đợt tiếp xúc cử tri đã kịp thời phối hợp với UBMTTQVN thị xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan từng cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời tại kỳ họp HĐND và thông báo cho cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri lần sau.

Qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã đã có 10 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, 22 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; 29 kiến nghị thuộc thẩm quyền của thị xã.

** Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023*

Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, UBND thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch tổ chức 01 đợt tiếp xúc cử tri tại 15 xã, phường cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước kỳ họp HĐND cuối năm 2023. Dự kiến thời gian tiếp xúc từ ngày 10 đến ngày 12/10/2023.

* Phối hợp triển khai, rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cấp thẩm quyền; tiếp tục đề nghị giải quyết đối với những vấn đề được đánh giá, giải quyết, trả lời chưa thỏa đáng.

b) Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

Về tiếp công dân: Thường trực HĐND thị xã xây dựng Lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của thị xã.

Về tiếp nhận và xử lý đơn, thư: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND thị xã đã tiếp nhận 04 đơn thư khiếu nại của công dân và đã thực hiện xử lý đơn theo quy định.

5. Về hoạt động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn và ý kiến kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND thị xã đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã, các Ban HĐND thị xã theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn năm 2022 và các đợt giám sát trước của Thường trực và các Ban HĐND thị xã; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn báo cáo HĐND thị xã.

6. Các hoạt động khác

- Triển khai việc lấy ý kiến và tổng hợp các nội dung ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia góp ý các văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị.

- Theo dõi đơn đốc việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các nội dung UBMTTQVN tỉnh chuyển về, đề nghị UBND thị xã trả lời; đơn đốc trả lời ý kiến truy vấn của đại biểu HĐND thị xã sau chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2022 HĐND thị xã.

- Làm việc với UBND thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã liên quan các nội dung thuộc thẩm quyền (các vấn đề về công tác tài chính, chuẩn bị các kỳ họp HĐND thị xã...); xem xét, thống nhất điều chỉnh giám dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng thị xã và bổ sung dự toán cho Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu các kỹ năng cho các Ban HĐND thị xã, Thường trực và các Ban HĐND các xã, phường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đoàn công tác của HĐND thị xã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND năm 2023 tại tỉnh, thành phố phía Bắc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tại thị xã.

- Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động. Tham dự các cuộc họp, Hội nghị, các buổi làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức.

7. Mối quan hệ công tác với các cơ quan liên quan

Thường trực HĐND thị xã giữ mối liên hệ phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ cho Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN thị xã, các cơ quan tư pháp trong việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đề xuất nội dung giám sát năm 2024 và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định,...

8. Ban hành các văn bản

+ Các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp.

+ Kết luận của Thường trực HĐND thị xã về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2022 đối với các đồng chí Phó Ban chuyên trách HĐND thị xã.

+ Kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023; Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của huyện Thanh Chương thăm và làm việc tại thị xã; Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại

biểu HĐND thị xã trước kỳ họp giữa năm 2023; Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc năm 2023.

+ Thông báo kết luận các Phiên họp Thường trực HĐND thị xã; Thông báo lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã năm 2023; Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

+ Các Quyết định thành lập Đoàn giám sát; Kế hoạch giám sát; Thông báo đề cương giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư; giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Phòng Kinh tế thị xã và UBND các xã: Phổ Châu, Phổ Phong; giám sát về thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND phường Nguyễn Nghiêm, phường Phổ Văn; giám sát công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã tại Phòng Quản lý đô thị thị xã.

+ Các Báo cáo: Sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kết quả thi hành Điều lệ Đảng; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Báo cáo 9 tháng, 6 tháng, hàng quý và hàng tháng của Thường trực, các Ban HĐND thị xã;...

+ Các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã phục vụ các kỳ họp HĐND thị xã.

+ Các Công văn: về việc đề xuất chương trình giám sát, khảo sát năm 2024 của HĐND thị xã Đức Phổ; về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); về việc hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho các Ban HĐND thị xã; Thường trực và các Ban HĐND xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ; về việc tăng cường công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND thị xã; việc thực hiện các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề nghị các xã, phường đăng ký danh sách Thường trực, các Ban HĐND các xã, phường tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các Ban HĐND thị xã và

Thường trực, các Ban của HĐND các xã, phường; đăng ký làm việc với một số cơ quan, đơn vị trong đợt tổ chức chuyên công tác tại các tỉnh phía Bắc,...

+ Tờ trình: về việc thống nhất chủ trương tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã; về việc đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức Đoàn công tác của HĐND thị xã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND năm 2023 tại tỉnh phía Bắc.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định liên quan và kế hoạch công tác năm 2023. Từng thành viên Thường trực HĐND thị xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kịp thời chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND thị xã đảm bảo yêu cầu, theo đúng quy định; các Ban tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất vấn là quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thường trực HĐND đã có văn bản đề nghị các đại biểu đăng ký nội dung chất vấn. Tuy nhiên có ít đại biểu mạnh dạn chủ động đăng ký chất vấn, còn ít đại biểu quan tâm đề xuất nội dung chương trình giám sát hằng năm.

3. Giải pháp khắc phục: Đại biểu HĐND thị xã cần nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của mình hơn nữa, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu. Từng đại biểu HĐND nên phát huy quyền đại biểu tại các kỳ họp HĐND thị xã, nhất là thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp; mạnh dạn tham gia ý kiến chất vấn và đề xuất nội dung giám sát đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Chuẩn bị các nội dung và điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và các kỳ họp chuyên đề (nếu có).

2. Triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung giám sát theo kế hoạch đã đề ra; thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thị xã, các vấn đề phát sinh mà cử tri và Nhân dân quan tâm kiến nghị.

3. Thực hiện tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã và tham dự tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

4. Tiếp tục theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung kết luận sau chất vấn của HĐND thị xã; các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực

HĐND, các Ban HĐND thị xã; phối hợp rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cấp thẩm quyền.

5. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ và đại biểu HĐND thị xã trước các kỳ họp thường lệ trong năm; phối hợp tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cấp thẩm quyền giải quyết.

6. Tổ chức Hội nghị trực báo với Thường trực HĐND các xã, phường năm 2023 theo quy định.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác hoặc do Thường trực Thị ủy chỉ đạo và Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 của HĐND thị xã Đức Phổ. Thường trực HĐND thị xã kính báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BTV Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Văn phòng Thị ủy;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT, CVVP_{Quý}.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công